

ประจำวันที่ 3-9 มิถุนายน 2558

### พาณิชย์รับลูก "บิ๊กตู" นำข้าวในสต็อกผลิตข้าวถุงขายราคาถูก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีแนวคิดในการนำข้าวจากสต็อกรัฐบาลมาจัดทำข้าวถุงราคาถูกขายให้แก่ประชาชนว่า เบื้องต้นจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ซึ่งอาจจะต้องตั้งเป็นคณะทำงานมาหารือถึงรายละเอียดในด้านปริมาณและความต้องการของตลาด โดยมีความเป็นไปได้ที่จะผลิตข้าวถุงออกมาจำหน่าย เพื่อเป็นช่องทางในการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ทั้งนี้ข้าวในสต็อกรัฐบาลที่มีอยู่ 16 ล้านตัน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือข้าวคุณภาพดีไม่ต้องปรับปรุงคุณภาพมีอยู่ประมาณ 2 ล้านกว่าตัน ที่เหลือคือคุณภาพลงมาหากนำมาผลิตก็ต้องปรับปรุงคุณภาพ ดังนั้นการผลิตข้าวถุงจำหน่ายให้ประชาชนก็ต้องพิจารณาว่าจะใช้ข้าวส่วนใด ตลาดที่จะขายให้กับใคร และปริมาณที่จะนำมาทำปริมาณควรเป็นเท่าไร ส่วนการเปิดประมูลข้าวสต็อกรัฐบาลปริมาณ 1 ล้านตัน ในวันที่ 15-16 มิ.ย.นี้ เชื่อว่าจะมีผู้เข้าร่วมสนใจประมูลจำนวนมาก เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม เพราะผลผลิตข้าวนาปีหมดจากตลาดไปแล้ว อีกทั้งผลผลิตข้าวนาปรังที่ออกมาใหม่ก็เหลือน้อยเต็มที จึงเป็นเป็นโอกาสดีที่จะระบายข้าวออกจากสต็อกของรัฐบาล

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า แนวคิดการทำข้าวถุงช่วยชาติ โดยนำข้าวสต็อกรัฐบาลมาปรับปรุงและจำหน่ายในราคาถูกลงละ 60-70 บาท (5 กก.) สามารถทำได้ เพราะถือเป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับประชาชนได้ในระดับหนึ่ง แต่รัฐไม่ควรนำทำออกมาเยอะ เพราะจะกระทบต่อผู้ประกอบการข้าวถุงที่แข่งขันอยู่ในตลาด อย่างไรก็ตามปริมาณที่รัฐจะนำข้าวสต็อกออกมาทำข้าวถุงไม่ควรเกิน 20% ของปริมาณข้าวทั้งหมดในตลาดข้าวถุง หรือไม่ควรทำออกมาเกิน 1.5 หมื่นตัน/เดือน จากปริมาณข้าวที่นำออกมาทำข้าวถุงในตลาดทั้งหมดประมาณ 5 หมื่นตัน/เดือน หรือหากรัฐจะทำในปริมาณมากก็ควรแยกตลาดให้ชัดเจน โดยควรเน้นไปทำข้าวคุณภาพรองลงมาเพื่อขายให้กับผู้มีรายได้น้อย ส่วนข้าว 100% และข้าว 5% ซึ่งเป็นข้าวตลาดบนควรปล่อยให้กลไกตลาดทำงาน

ที่มา มติชนออนไลน์

### พาณิชย์ชี้ข้าวลือ'ข้าวปลอม'ไม่กระทบการประมูล

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรณีที่มีการเผยแพร่เรื่องข้าวสารปลอมทางโซเชียลมีเดีย ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง หากเกิดขึ้นจริงก็หาต้นตอได้ไม่ยาก แต่หากเป็นข้าวปลอมไม่แน่ใจว่ามีวัตถุประสงค์อะไร มั่นใจว่าจะไม่กระทบการประมูลข้าวที่กำลังจะเกิดขึ้น เนื่องจากข้าวในสต็อกของรัฐเป็นข้าวจริง ซึ่งที่ผ่านมาจากการเปิดประมูล 6 ครั้ง สามารถระบายข้าวได้แล้วกว่า 2.01 ล้านตัน มูลค่ารวมกว่า 22,000 ล้านบาท โดยยังคงเหลือข้าวในสต็อกประมาณ 16 ล้านตัน ซึ่งในจำนวนนี้มีข้าวคุณภาพดีทั้งสิ้น 2.6 ล้านตัน เตรียมจะระบายในโอกาสต่อไป ก่อนที่ฤดูกาลข้าวนาปีจะมาถึงคาดว่าจะมีการเปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลอีก 2 ครั้ง

สำหรับข้าวที่เหลืออีก 13-14 ล้านตัน เป็นข้าวในคลังที่มีทั้งข้าวคุณภาพดีและข้าวเสื่อมคุณภาพปนกัน บางส่วนยังเป็นข้าวที่ติดคดี ซึ่งทางตำรวจอยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินคดีให้เสร็จสิ้น ข้าวกลุ่มนี้กรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางระบายที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นข้าวที่ไม่เหมาะสมกับการบริโภค โดยอาจจะต้องเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) อนุมัติให้ระบายไปสู่ภาคอุตสาหกรรม

ส่วนการเข้าร่วมประมูลข้าวขาว 25 % ซึ่งฟิลิปปินส์เปิดประมูลซื้อปริมาณ 250,000 ตันวันนี้ไทย ไม่สามารถยอมรับราคาที่ทางการฟิลิปปินส์ขอต่อรองได้ จึงปฏิเสธที่จะเสนอขายครั้งนี้ไปก่อน เนื่องจากราคาที่ต่อรองต่ำเกินไป รวมทั้งยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขนส่งที่จำกัดระยะเวลาเพียง 1 เดือนเท่านั้น

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการชี้แจงเงื่อนไขการประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 3/2558 ให้กับผู้สนใจ โดยนำข้าวออกประมูลขายครั้งนี้ปริมาณรวม 1.06 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว 5 % และปลายข้าวที่อยู่ใน 153 คลัง จาก 35 จังหวัด โดยจะเปิดให้ตรวจสอบคุณภาพข้าว ณ คลังที่เปิดประมูลระหว่างวันที่ 8 – 12 มิถุนายนนี้ ก่อนเปิดให้ยื่นซองเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประมูลวันที่ 15 มิถุนายน และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติวันที่ 16 มิถุนายน และสามารถยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวตั้งแต่ 09.00-10.30 น. และจะทำการเปิดซองทันทีวันเดียวกัน

*ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์*

### **นายกฯ ห่วงชาวนา ชมแนวทางพาณิชย์คู่จังหวะขายข้าวไม่กดดันราคาตลาด**

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แสดงความเป็นห่วงและเห็นใจกรณีที่ชาวนา ร้องเรียนว่า ถูกกดราคาขายข้าวเปลือก ซึ่งท่านนายกได้รับ รายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ราคาข้าวเปลือกในประเทศตกต่ำคือ สต็อกข้าวจำนวน 17 ล้านตัน ที่เกิดจากโครงการรับจำนำข้าวในอดีต กำลังสร้างปัญหา กลายเป็นตัวกดราคาข้าวไทย เนื่องจากผู้ค้าข้าวในตลาดโลกมองว่า ไทยจำเป็นต้องระบายสต็อกข้าวออกมา ทำให้ราคาข้าวที่กำลังจะออกมาใหม่ ไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้

"ท่านนายกแสดงความชื่นชมแนวทางของกระทรวงพาณิชย์ ในการดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ ด้วยความระมัดระวัง และไม่ไปเพิ่มแรงกดดันให้กับราคาข้าวในตลาดโลก เพราะชาวนาไทยอาจจะได้รับผลกระทบไปด้วย โดยเฉพาะข้าวฤดูกาลเก็บเกี่ยวใหม่ อย่างไรก็ตามการระบายข้าวก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อมิให้เป็นภาระของประเทศ"

ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า ข้าวในสต็อกรัฐบาลทั้งหมด 17 ล้านตัน เป็นข้าวที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐาน 2 ล้านตันเศษ ต่ำกว่ามาตรฐาน 14 ล้านตันเศษ ข้าวเสีย 6.9 แสนตัน ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ จะพิจารณาหาจังหวะในการระบายข้าวในสต็อกให้ได้ราคาดีที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบกับผลผลิตข้าวนาปีที่จะออกมาในช่วงปลายปีนี้

*ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)*

### **'หม่อมอ้อย'ขอเวลา 1 เดือนหาวิธีระบายข้าวเสื่อม**

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เตรียมหาวิธีการขายข้าวในสต็อกรัฐบาลในส่วน ของข้าวที่เสื่อมคุณภาพจำนวน 12 ล้านตัน จากทั้งหมด 17 ล้านตัน โดยขอเวลาพิจารณาภายใน 1 เดือน เชื่อว่า หากสามารถขายข้าวจำนวนนี้ได้จะทำให้ราคาข้าวดีขึ้น และหนึ่งในแนวทางที่อาจจะนำข้าวเสื่อมคุณภาพไปดำเนินการ คือ การนำไปทำเป็นแอลกอฮอล์ แต่ขอไปพิจารณาถึงความคุ้มทุนก่อน

"ทำซู้ๆ ไม่ได้ เราต้องทำให้ขายให้ได้ราคาดีกว่าขายแบบเน่าๆ โจทย์คือ 12 ล้านตัน ผมขอเวลาคิดเดือนเดียว" ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าว

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าวว่า ได้ประเมินภาพรวมเศรษฐกิจในขณะนี้ โดยเชื่อว่าเศรษฐกิจจะเริ่มดีขึ้น โดยประเมินจาก GDP ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข้ามาเป็นรัฐบาล ซึ่งการประเมินมองจาก 2 ปัจจัย คือ 1. ตัวเลขเศรษฐกิจที่เห็นชัดว่าเศรษฐกิจดีขึ้น และ 2. จากความรู้สึกที่อาจจะมองว่า เศรษฐกิจยังไม่คึกคัก เป็นผลจากการที่รัฐบาลจริงจังในการกวาดล้างธุรกิจสีเทา ทำให้เงินในส่วนนี้หายไป แต่เชื่อว่าหลังจากนี้จะดีขึ้น และเศรษฐกิจจะเติบโตได้ตามเป้าที่วางไว้ คือ 3%

*ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์*

## แล้งหนักมาก! กรมชลประทานส่งน้ำทำนาปี เหลือน้ำใช้การแค่ 25 วัน

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานจะเข้าหารือกับกรมอุตุฯ ในวันนี้ (9 มิ.ย. 58) เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำฝน หลังจากฝนไม่ตกตามที่เคยประเมินว่าฤดูฝนจะเริ่มในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพ.ค. ขณะนี้กำลังเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิ.ย. ยังคงไม่มีฝนมาเติมน้ำในเขื่อนเพียงพอทำให้น้ำในเขื่อนหลักมีน้ำใช้การเหลือประมาณ 1,500 ล้านลบ.ม. สำหรับทุกกิจกรรม ซึ่งถ้าหากประเมินร่วมกับกรมอุตุฯ แล้วว่าจะยังไม่มีฝนตกต่อไป กรมชลประทานจะประกาศชะลอส่งน้ำเพื่อทำการเพาะปลูกนาปี 2558/59 เพื่อให้มีน้ำเหลือพอรักษาระบบนิเวศและการอุปโภคบริโภค

นายสุเทพกล่าวว่า ปกติในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะมีการทำนาประมาณ 9.2 ล้านไร่ ใช้น้ำเดือนละประมาณ 1,500 ล้านลบ.ม. ส่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเดือนละ 150 ล้านลบ.ม. และรักษาระบบนิเวศ (ผลักดันน้ำเค็ม) เดือนละ 180 ล้านลบ.ม. รวมใช้น้ำชลประทานประมาณเดือนละ 1,800-1,900 ล้านลบ.ม. ดังนั้นน้ำใช้การที่เหลืออยู่ หากมีการทำนาเต็มพื้นที่ตามปกติจะเหลือน้ำใช้เพียง 25 วันเท่านั้น

ซึ่งหลังจากกรมชลประทานเริ่มปล่อยน้ำทำการเกษตรไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา มีเกษตรกรเริ่มเพาะปลูกข้าวนาปีแล้ว 2 ล้านไร่ทั้งในที่ลุ่มและที่ดอน ถ้าหากประเมินแล้วพบว่าฝนจะยังคงไม่ตกต่อเนื่องไปอีก อาจต้องประกาศชะลอส่งน้ำทำนาปี และขอให้เกษตรกรที่ยังไม่เพาะปลูกชะลอการเริ่มเพาะปลูกไปก่อนจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝน ส่วนพื้นที่ 2 ล้านไร่ที่ทำการเพาะปลูกแล้ว กรมชลประทานจะส่งน้ำให้พอประคองตัวจนกว่าจะถึงฤดูฝน

สำหรับปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา เขื่อนภูมิพลเหลือน้ำใช้ได้ประมาณ 558 ล้านลบ.ม. เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำใช้ได้ 946 ล้านลบ.ม. เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเหลือน้ำใช้ได้ 109 ล้านลบ.ม. และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เหลือน้ำใช้ได้ 105 ล้านลบ.ม. กรมชลประทานมีการระบายน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกประมาณวันละ 62 ล้านลบ.ม.

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) ได้ปรับลดราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำ (minimum export price; MEP) ของข้าวขาว 25% กลับลงมาอยู่ที่ระดับ 340 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงประมาณ 3% จากราคาที่เคยประกาศในครั้งก่อนที่ 350 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2558 ที่ผ่านมา) โดยราคาใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา สมาคมอาหารของเวียดนามเพิ่งจะปรับเพิ่มราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำของข้าวขาว 25% ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 350 เหรียญสหรัฐต่อตัน ก่อนที่จะมีการประมูลซื้อข้าวของฟิลิปปินส์

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 พ.ค. 2558 มีจำนวน 525,742 ตัน มูลค่า 223.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 10.2% และมูลค่าลดลง 10.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 585,536 ตัน มูลค่า 248.651 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-31 พ.ค. 2558 มีจำนวน 2,081 ล้านตัน มูลค่า 874.914 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 10.9% และมูลค่าลดลง 13.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 2,336 ล้านตัน มูลค่า 1,013 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ในช่วงนี้ราคาข้าวเวียดนามค่อนข้างผันผวน ท่ามกลางความต้องการซื้อที่เบาบาง และการกำหนดราคาส่งออกขั้นต่ำ (MEP) สำหรับข้าวขาว 25% ที่สูงกว่าตลาด ที่กำหนดไว้ที่ 350 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี (เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.) ซึ่งโดยปกติราคาข้าวขาว 25% จะต่ำกว่าข้าวขาว 5% ประมาณ 20 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่ในขณะนี้ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 350-360 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่านั้น ขณะเดียวกันมีข่าวว่า ทางการกำลังพิจารณาโครงการรับซื้อข้าวเพื่อเก็ยสต็อกไว้สำหรับข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน (The summer-autumn crop) ที่จะทยอยออกสู่ตลาดในเดือนนี้

เวียดนาม อีโคโนมิคส์นิวส์รายงานว่า กรมตลาดแอฟริกา และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กล่าวว่า การส่งออกข้าวไปแอฟริกาในช่วงต้นปีนี้เริ่มฟื้นตัว ซึ่งจากสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม รายงานว่า การส่งออกข้าวไปแอฟริกาและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ในไตรมาสแรกปีนี้ รวมมูลค่า 71.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 531% จากช่วงเดียวกันปี 2013 โดยเฉพาะตลาดแอฟริกาเพิ่มขึ้น 94.1% หลังจากที่มีการส่งออกได้ลดลงมาเป็นเวลานาน โดยในปี 2013 ตลาดหลัก ได้แก่ กานา ไอเวอรีโคสต์ และแอฟริกาใต้ ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ทั้งนี้ เวียดนามส่งออกข้าวไปแอฟริกามานานแล้ว และการส่งออกเพิ่มขึ้นมากตั้งแต่ปี 2011 โดยในปี 2013 เวียดนามส่งออกเกือบ 2 ล้านตัน สัดส่วนเกือบ 30% ของปริมาณส่งออกทั้งหมดของเวียดนาม โดยแอฟริกากลายเป็นตลาดส่งออกใหญ่อันดับสองรองจากประเทศจีน แต่ในปี 2014 การส่งออกได้ลดลงอย่างมาก เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงจาก ไทย อินเดีย และปากีสถาน

กรมตลาดแอฟริกาฯ มีแผนที่จะจัดการประชุมระหว่างผู้ส่งออกและผู้นำเข้าที่มีศักยภาพจากประเทศผู้นำเข้าสำคัญ เช่น ไอเวอรีโคสต์และแองโกลา และส่งเสริมการส่งออกข้าวต่างๆ เช่น เปิดคลังสินค้าทัณฑ์บนในประเทศนำเข้าหลัก เช่น แองโกลา ไอเวอรีโคสต์และคาเมรูน เพื่อส่งเสริมการส่งออกโดยตรง นอกจากนี้ ยังเสนอให้ผู้ส่งออกเพิ่มการส่งออกข้าวคุณภาพสูง เช่น ข้าวหอม และข้าวเหนียว ซึ่งมีความต้องการสูง ไปพร้อมกับการส่งออกข้าวคุณภาพปานกลาง เช่น ไนจีเรีย ผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีการนำเข้าข้าวกว่า 2 ล้านตันต่อปี โดยส่วนใหญ่นำเข้าเป็นข้าวเหนียว แต่เวียดนามยังส่งออกข้าวเหนียวในปริมาณน้อย เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง ดังนั้นเพื่อเพิ่มการส่งออกข้าวไปตลาดแอฟริกามากขึ้น เวียดนามควรลงทุนผลิตข้าวคุณภาพสูงเหล่านี้ให้มากขึ้น

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## **กัมพูชา**

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; SOWS-REF) รายงานว่าในเดือน พ.ค. 2558 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าว 41,842 ตัน ลดลง 19.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 51,719 ตัน ในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 49.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 27,971 ตัน ในเดือน พ.ค. 2557 โดยในช่วง 5 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ค.) ของปีนี้ กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 243,025 ตัน เพิ่มขึ้น 64 % เมื่อเทียบกับจำนวน 148,262 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

รายงานระบุว่า บริษัทข้าวของกัมพูชา 69 แห่งได้ส่งออกข้าวไปยัง 46 ประเทศทั่วโลก โดยส่งออกไปจีนมากที่สุด รองลงมาคือฝรั่งเศส และโปแลนด์ โดยตัวเลขการส่งออกอยู่ที่ 68,437 ตัน 29,717 ตัน และ 26,513 ตัน ตามลำดับ

ทั้งนี้ กัมพูชาผลิตข้าวเปลือกได้ปีละมากกว่า 9 ล้านตัน และเหลือสำหรับส่งออกปีละ 3 ล้านตัน ในปี 2553 กัมพูชาได้ออกยุทธศาสตร์ส่งเสริมธุรกิจข้าว โดยตั้งเป้าส่งออกข้าว 1 ล้านตันภายในปี 2558 อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์กัมพูชาเปิดเผยเมื่อช่วงต้นปีนี้ว่า กัมพูชาไม่น่าจะบรรลุเป้าหมายเนื่องจากอาจสีข้าวไม่ได้เพียงพอ และไม่มีทุน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี การตลาด 2015 คาดว่ากัมพูชาจะส่งออกข้าวประมาณ 1.2 ล้านตัน (รวมตัวเลขการส่งออกอย่างเป็นทางการ และการส่งข้าวผ่านแนวชายแดนที่ติดกับประเทศไทยและเวียดนาม) ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 9% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.1 ล้านตัน ในปี 2014 ที่ผ่านมา

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## **ฟิลิปปินส์**

สำนักงานอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการเกษตรที่ขึ้นตรงต่อสำนักงานประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ออกแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา เรื่องการบรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลเวียดนาม ในการซื้อข้าวขาว 25% จำนวน 150,000 ตัน ในราคาตันละ 410.12 เหรียญสหรัฐฯและอาจจะ

ซื้อเพิ่มอีก 250,000 ตัน หากสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้มีความรุนแรง อันเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม

ก่อนหน้านี้รัฐบาลฟิลิปปินส์เปิดโอกาสให้เวียดนามและไทยเสนอราคาข้าวเข้าสู่การพิจารณาของ NFA ซึ่ง Vietnam Southern Food Corporation (Vinafood 2) ของเวียดนามเสนอข้าวจำนวน 250,000 ตัน ในราคาตันละ 419.35 เหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ไทยเสนอข้าวจำนวน 100,000 ตัน ในราคาตันละ 419 เหรียญสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม NFA ปฏิเสธการเสนอราคาของทั้งสองประเทศในครั้งแรกเนื่องจากเห็นว่าแพงเกินไป และขอให้เสนอราคาเข้ามาอีกครั้ง แต่ฝ่ายไทยขอถอนตัว ทั้งนี้ เวียดนามต้องทยอยส่งข้าวทั้ง 150,000 ตันให้แก่ฟิลิปปินส์ภายในเดือนก.ค. นี้ ปัจจุบันฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศนำเข้าข้าวมากที่สุดในโลก โดยนำเข้าแล้วกว่า 650,000 ตันในปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วบรรลุข้อตกลงกับหลายประเทศในการสั่งซื้อข้าวรวมราว 1.7 ล้านตัน มากที่สุดในรอบ 4 ปี

นอกจากนี้ ทางฟิลิปปินส์ยังได้เตรียมที่จะจัดสรรโควตานำเข้าข้าวให้แก่ภาคเอกชนภายใต้ข้อตกลงกับองค์การการค้าโลก (the WTO minimum access volume; MAV) หลังจากที่ NFA ได้จัดการประมูลซื้อข้าวจำนวน 250,000 ตันไปแล้ว ซึ่งตามปกติการจัดสรรโควตานำเข้าข้าวให้ภาคเอกชนจะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี

ในขณะนี้ NFA กำลังพิจารณาวิธีการจัดสรรโควตาของเอกชนจำนวน 805,200 ตัน โดยผู้นำเข้าต้องเสียภาษีนำเข้าในอัตรา 35% และการนำเข้าในส่วนที่เกินโควตาจะเสียภาษีในอัตรา 50% โดยในส่วนของโควตานำเข้า 805,200 ตัน เป็นโควตาที่ฟิลิปปินส์จัดสรรให้นำเข้าข้าวจากประเทศไทยและเวียดนาม (the country-specific-quota; CSQ) รวม 586,000 ตัน (ประเทศละ 293,000 ตัน) ประเทศจีน ปากีสถาน และอินเดียประเทศละ 50,000 ตัน ประเทศออสเตรเลีย 15,000 ตัน และประเทศเอลซัลวาดอร์ 4,000 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นโควตาที่จัดสรรให้แก่ประเทศอื่นๆ (the omnibus quota)

เจ้าหน้าที่ของ NFA ระบุว่า การนำเข้าข้าวโดยวิธีนี้ คาดว่าจะมีการประกาศเชิญชวนให้ภาคเอกชนเข้าร่วมยื่นขอรับการจัดสรรโควตาอย่างเป็นทางการได้ภายในเดือนนี้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินโดนีเซีย

แหล่งข่าววงการค้าระบุว่า ในปีนี้หน่วยงาน BULOG ตั้งเป้าที่จะรับซื้อข้าวในประเทศจำนวน 2.75 ล้านตัน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 3.2 ล้านตัน แม้ว่าในปีนี้นีรัฐบาลจะมีการเพิ่มราคาซื้อข้าว (Harga pokok penjualan; HPP) ก็ตาม โดยรัฐบาลได้กำหนดราคาไว้ที่ 7,260 รูเปียต่อก.ก. หรือประมาณ 577 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 6,600 รูเปียต่อก.ก. หรือประมาณ 524 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการกำหนดราคาซื้อสูงขึ้น แต่กลับไม่เห็นผลเท่าที่ควร โดยเมื่อเร็วๆ นี้รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจได้ออกมาตำหนิ BULOG ถึงความล่าช้าในการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ จากการที่ BULOG ไม่สามารถที่จะจัดหาข้าวได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ อาจจะทำให้รัฐบาลต้องพิจารณาทางเลือกในการนำเข้าข้าว โดยอาจจะมีการพิจารณาในช่วงหลังเทศกาล the Ramzan festive season ในเดือน ก.ค. นี้

ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของ BULOG นั้น รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนผู้บริหารของ BULOG ใหม่แล้ว หลังจากที่ BULOG ไม่สามารถจัดหาข้าวได้ตามเป้าที่วางไว้ที่ 3.2 ล้านตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี การตลาด 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) คาดว่าอินโดนีเซียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 36.3 ล้านตันข้าวสาร และมีการนำเข้าประมาณ 1.25 ล้านตัน ขณะที่กระทรวงเกษตรตั้งเป้าที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวเปลือกในปี 2015 นี้ให้ได้ 4% ที่ประมาณ 73.4 ล้านตัน หรือประมาณ 48.44 ล้านตันข้าวสาร จากที่ในปี 2014 ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 70.61 ล้านตัน หรือประมาณ 46.65 ล้านตันข้าวสาร

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก (Kharif (main) rice crop) (มิ.ย.-ธ.ค.) ในปีการผลิต 2015/16 ณ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 5 มิ.ย. มีพื้นที่ประมาณ 2.16 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในหลายพื้นที่การเพาะปลูกข้าวเริ่มขึ้นช้ากว่าปกติ เพราะฤดูฝนที่มาไม่ตรงเวลา ขณะเดียวกันคาดว่าปรากฏการณ์ El Nino ในปีนี้จะส่งผลให้ผลผลิตข้าวมีปริมาณลดลงด้วย

ทั้งนี้ ทางกรมได้รายงานผลการพยากรณ์ผลผลิตครั้งที่ 3 ของปีนี้ โดยคาดการณ์ว่าในปีการผลิต 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) จะมีผลผลิตข้าวจะมีประมาณ 102.54 ล้านตัน ลดลง 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 106.65 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14 ที่ผ่านมา

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

